

Số: 259/TB-CAH

Ninh Phước, ngày 20 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
Tình hình trật tự xã hội tháng 02/2023

I. TÌNH HÌNH TRẬT TỰ XÃ HỘI

1. Tội phạm về trật tự xã hội

Xảy ra 07 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (tăng 05 vụ so với tháng trước). Trong đó: Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng: Xảy ra 01 vụ¹ (giảm 01 vụ so với tháng trước). Tội phạm nghiêm trọng, ít nghiêm trọng: Xảy ra 06 vụ² (tăng 05 vụ so với tháng trước).

¹ Vào lúc 21 giờ 30 ngày 17/11/2022, tiếp nhận tin báo của em NK ở Phước Thuận trình báo về việc: em họ là NH ở xã Phước Thuận (là học sinh trường tiểu học) trong lúc đi vệ sinh tại khu vực nhà vệ sinh của trường thì bị một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch đột nhập vào và đưa cháu đi ra khỏi trường, đến khu vực rẫy vắng người rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

² 1. Ngày 22/12/2022, tiếp nhận tố giác của ông NA ở Phước Sơn – bảo vệ của đơn vị thi công tại dự án cao tốc Bắc-Nam về việc: vào khoảng 02 giờ ngày 06/8/2022, tại khu vực Cống Hộp thuộc Thành Đức, Phước Hữu kẻ gian trộm cắp tài sản, gồm: 01 máy phát điện hiệu Hyundai, 01 máy cắt sắt hiệu Makita, 01 can dầu Diesel dung tích 30 lít, 04 cây sắt phi 16 dài 02 mét, gây thiệt hại khoảng 14.137.550 đồng.

2. Ngày 11/01/2023, tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông HT ở Phước Sơn về việc: vào khoảng 06 giờ cùng ngày, ông HT kiểm tra thì phát hiện 02 con bò đực của ông nuôi tại rẫy thuộc thôn Liên Sơn 1, Phước Vinh bị trộm cắp. Sáng cùng ngày, người dân phát hiện Nguyễn Thanh Bình – SN: 1997 ở Phước Thiện 3, Phước Sơn đang dắt 02 con bò có biểu hiện nghi vấn nên đã giữ lại và báo cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận là người đã thực hiện vụ trộm cắp trên. Ngoài ra Bình còn khai nhận đã trộm cắp 01 con bò vào ngày 08/01/2023 của ông TNĐ ở Phước Sơn. Tổng giá trị thiệt hại gần 68.400.000 đồng.

3. Vào khoảng 03 giờ ngày 18/01/2023, tại nhà anh ĐD ở Phước Sơn bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản, gồm: 01 điện thoại di động (viết tắt là ĐTDĐ) hiệu Iphone 14 Promax màu đen 256GB, 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 11 Promax màu xanh 64 GB, 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Note 9 màu trắng 128GB, 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S10+ màu trắng 128GB và số tiền 7.500.000 đồng, tổng thiệt hại khoảng 53.805.340 đồng. Sau khi nhận được tố giác về vụ trộm cắp trên, Công an xã Phước Sơn đã tiến hành truy tìm vật chứng của vụ trộm, qua đó xác định Nguyễn Hữu Tuấn – SN: 1996 ở Ninh Quý 2, Phước Sơn là người thực hiện hành vi. Cơ quan Công an đã mời Tuấn về làm việc và thu giữ toàn bộ tang vật của vụ trộm cắp trên đang được Tuấn cất giấu tại nhà. Qua làm việc, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

4. Vào khoảng 01 giờ 50 phút ngày 26/01/2023, cửa hàng điện máy xanh tại Hữu Đức, Phước Hữu bị kẻ gian đột nhập lấy trộm cắp tài sản, gồm: 01 ĐTDĐ hiệu Xiaomi Redmi Note 11 trị giá hơn 4.000.000 đồng. Qua điều tra truy xét xác định đối tượng trộm cắp là Bá Quang Vinh – SN: 2000 ở Hữu Đức, Phước Hữu; Lộ Phú Huy – SN: 2006 ở Vụ Bồn, Phước Ninh, Thuận Nam là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên.

5. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 04/02/2023, chị NT ở TP. PR – TC, đến chùa Diệu Bảo thuộc Phước Khánh, Phước Thuận để thắp hương, tại đây chị Mai có ngồi chơi với Lê Quang Tùng – SN: 1976 và PNV cùng cư trú Phước Khánh, Phước Thuận ở bàn ghế đá trong khuôn viên của chùa Diệu Bảo. Trong lúc ngồi chơi chị NT để 01 ví vải màu vàng bên trong có 01 ĐTDĐ hiệu OPPO và số tiền 3.100.000 đồng trên bàn ghế đá rồi vào bếp để lấy đồ ăn, khi quay lại thì không thấy ví. Sau đó chị Mai đã trình báo cơ

2. Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy: Chưa phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật về ma túy

3. Vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 05 vụ - 05 trường hợp (vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; tàng trữ hàng cấm thuốc lá điều nhập lậu), với tổng số tiền: 12.700.000 đồng.

4. Tình hình cháy, nổ: Không xảy ra (*không tăng không giảm so với tháng trước*).

5. Tai nạn giao thông: Tai nạn giao thông đường bộ: Không xảy ra (*không tăng không giảm so với tháng trước*); tai nạn giao thông đường sắt: Không xảy ra (*không tăng không giảm so với tháng trước*).

II. PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CỦA MỘT SỐ LOẠI TỘI PHẠM

1. Cảnh báo thủ đoạn đánh bạc dưới loại hình xổ số kiến thiết

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ 4.0, bên cạnh loại hình xổ số kiến thiết truyền thống, các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số ngày càng xuất hiện dưới nhiều hình thức, đặc biệt trên không gian mạng, thậm chí “biến tướng” thành hình thức đánh bạc trực tuyến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Có nhiều ứng dụng, trang web mua vé xổ số cả trong và ngoài nước như: Vesoviet, Vesoonline, MobiLott (Việt Nam), TheLotter, LottoAgent, WinTrillion (Châu Âu, Mỹ),... và cũng có không ít các trang Web mua số đề, đánh bạc qua mạng internet: Gi8, Vi68, K8, Fun88.

Để xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh xổ số, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, các cơ quan chức năng đã tăng cường điều tra, triệt phá các hoạt động vi phạm, gần đây nhất là ứng dụng đặt mua xổ số “đặt 1 ăn 70” do Công ty cổ phần Lộc Đỉnh Cao cung cấp, quản lý và Công ty cổ phần di động trực tuyến Momo chịu trách nhiệm thanh toán đã bị phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Khi tham gia, khách hàng giao dịch trên thiết bị di động chọn 01 số ngẫu nhiên từ 00 đến 99, nếu trúng với 02 số cuối của giải đặt biệt xổ số miền Bắc, khách hàng sẽ nhận giải gấp 70 lần số tiền đã đặt cược. Theo Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số: phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng kết quả xổ số của doanh nghiệp kinh doanh xổ số để tổ chức các chương trình dự thưởng không theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 46) và áp dụng biện pháp khắc hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

quan Công an. Quá trình làm việc, Lê Quang Tùng đã khai nhận thực hiện vụ việc trên và đã giao nộp toàn bộ tang vật của vụ trộm cắp. Hiện đã khởi tố vụ án về tội Trộm cắp tài sản và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

6. Vào ngày 31/12/2022 tại Kp 4, Phước Dân, ông TL bị ông Ngô Ngọc Thắng – SN: 1982 ở Kp 13, Phước Dân lấy trộm 01 ĐTDĐ hiệu OPPO A16 màu đen, gây thiệt hại khoảng 3.411.000 đồng. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thắng về tội Trộm cắp tài sản.

Để chủ động phòng ngừa tình trạng trên, Công an huyện Ninh Phước khuyến cáo:

- Người dân không tham gia các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Không tham gia các hoạt động quảng cáo, đăng tải, chia sẻ các thông tin phục vụ đánh bạc trên không gian mạng.

- Không cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng, không nhận thuê mở, bán tài khoản ngân hàng, không tạo điều kiện cho các đối tượng khác sử dụng tài khoản ngân hàng vào mục đích phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

- Nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác quản lý con, em, người thân trong gia đình, vận động họ không tham gia các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức. Các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tiến hành nhắc nhở, kiểm điểm, làm rõ và xử lý nghiêm khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc tham gia đánh bạc trái phép.

2. Cảnh báo ma túy “núp bóng” thuốc lá điện tử

Thời gian qua, nhiều đối tượng đã phun, tẩm một số thành phần có chứa chất ma túy, gây ảo giác, kích thích cho người dùng thuốc lá điện tử, gây ra những hệ lụy khôn lường cho bản thân và xã hội.

Thuốc lá điện tử là thiết bị chạy bằng pin dùng để làm nóng dung dịch lỏng, biến dung dịch này thành hơi cùng những luồng khói có hương thơm để người sử dụng có thể hít vào phổi. Hầu hết các mẫu thuốc lá điện tử hiện nay sử dụng ống chứa dung dịch.

Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Năm 2015 tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử mới chỉ là 0,2% thì đến năm 2020 là 3,6%. Điều tra sức khỏe học sinh toàn cầu của WHO tại 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam cho thấy có đến 2,6% học sinh trong độ tuổi từ 13-17 hút thuốc lá điện tử, tỷ lệ này ở học sinh thành thị là 3,4%. Đặc biệt tập trung ở nhóm 15-24 tuổi với tỉ lệ 7.3%. Ở nhóm tuổi học sinh 13-15 tuổi, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 3,5% trong đó học sinh nam là 4,3% học sinh nữ là 2,8% (thông tin từ website: <https://moh.gov.vn/>).

Mới đây, Bộ Y tế đã đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá thể hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Đây đều là các sản phẩm có hại cho sức khỏe, nguy hiểm như thuốc lá điếu. Thêm vào đó, hiện thuốc lá điện tử còn bị biến tướng, là cơ hội để các đối tượng tẩm chất ma túy, gây hệ quả khôn lường cho xã hội...

Lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ vụ việc các đối tượng sử dụng chất ma túy pha vào các loại tinh dầu của thuốc lá điện tử trong thời gian gần đây. Cụ thể:

- Ngày 08/11/2022, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 2003, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá; hiện đang tạm trú trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) khi đối tượng đang mang ma túy tổng hợp dưới dạng thuốc lá điện tử đi bán cho các đối tượng trên địa bàn. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 10/2022, lên mạng đặt mua nhiều loại thuốc lá điện tử và tinh dầu (là các loại ma túy tổng hợp mới) về bán cho các đối tượng chủ yếu là thanh, thiếu niên trên địa bàn sử dụng, kiếm lời. Qua giám định dung dịch thu giữ từ Lộc đều có chứa ma túy ADB-Butinaca.

- Tháng 9/2022, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội điều tra khám phá các đối tượng trong vụ án thông qua mạng xã hội liên kết với nhau hình thành các nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy ở các địa bàn khác nhau. Hình thức chủ yếu là thông qua hệ thống vận chuyển hàng hoá bằng hình thức giao hàng online, với mặt hàng là thuốc lá điện tử, thảo mộc sấy khô, sau đó phun, tẩm các dung dịch chứa chất ma túy loại ADB-Butinaca.

Chất ADB-Butinaca, thuộc nhóm chất cần sa tổng hợp, mới được đưa vào quản lý theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP, ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các Danh mục chất ma túy và tiền chất. Khi sử dụng nó gây ra ảo giác, kích thích thần kinh trung ương giống như hoạt chất THC có trong cần sa. Tuy nhiên, nó khác là chất ADB-Butinaca được tổng hợp từ các hoá chất, các đối tượng điều chế để tạo ra chất này, có tác dụng tương tự như hoạt chất ma túy cần sa. Bên cạnh đó, trên thị trường gần đây cũng xuất hiện tinh dầu cần sa (CBD), để trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Theo đó, CBD là một chiết xuất cần sa có chứa hàm lượng cao CBD và một ít hoặc không có THC (thành phần chính trong cây cần sa, cho cảm giác “phê”). Chúng có thể được sản xuất từ cây tài mà (cần sa giải trí) hoặc cây gai dầu công nghiệp.

Thực tế, trong tinh dầu của thuốc lá điện tử có chất nicotin và một số các chất thơm. Khi chế tạo, các đối tượng đã pha thêm chất ma túy nhóm cần sa tổng hợp. Vì chất ma túy này không màu, không mùi, lại lẫn mùi của tinh dầu nên bằng cảm quan thông thường khó có thể nhận biết được. Chỉ người bán và đối tượng sử dụng có thể biết được thuốc lá điện tử có chất ma túy.

Để lôi kéo người sử dụng, ban đầu các đối tượng cho người sử dụng dùng thử như thuốc lá điện tử thông thường. Khi người dùng đã “bị lệ thuộc”, có nhu cầu sử dụng thường xuyên, các đối tượng sẽ bán với giá thành cao hơn...

* Để góp ngăn chặn các loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan chức năng, sự vào cuộc, chung tay của gia đình và nhà trường đóng vai trò rất quan trọng. *Công an huyện Ninh Phước kính đề nghị:*

- Các gia đình nên dành nhiều thời gian quan tâm, lắng nghe đến các cháu trong tuổi vị thành niên; phối hợp chặt chẽ với nhà trường để khuyến cáo không sử dụng ma túy, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử nói riêng; tuyên truyền cho học sinh, sinh viên hiểu biết đầy đủ về những tác hại khôn lường của thuốc lá, của ma túy, để cùng xây dựng môi trường lành mạnh, không khói thuốc lá.

- Các nhà trường cần tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy và có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng cho mọi người dân, nhất là người thân, gia đình, hàng xóm tại nơi cư trú để họ nhận thức được tác hại của ma túy đối với đời sống cộng đồng. Đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy tại địa phương.

3. Cảnh báo cháy, nổ mùa hanh, khô

Hiện nay, thời tiết đang bước vào mùa hanh, khô. Đây là thời điểm rất dễ xảy ra cháy, nổ, nhất là tại các khu dân cư tập trung đông người. Để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại gây ra trong dịp này, Công an huyện Ninh Phước khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH:

- Đối với các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ sở cần tổ chức tốt hoạt động PCCC và CNCH tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC, nội quy, quy định về PCCC trong sản xuất, kinh doanh đến cán bộ, công nhân viên, các hộ kinh doanh và khách hàng; thường xuyên và định kỳ tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy; xây dựng và củng cố hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ để lực lượng này có khả năng phát hiện, báo cháy và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh; chuẩn bị phương án thoát nạn cho người và tài sản khi cháy xảy ra; tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại cơ sở và khu dân cư, đặc biệt là vào thời điểm ngoài giờ hành chính, ban đêm, ngày nghỉ để kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh.

- Đối với các hộ gia đình cần bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, nước chữa cháy... và biết cách sử dụng những phương tiện này; chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết; cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng điện tròn, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm... Không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

- Các khu dân cư tập trung nhiều nhà dễ cháy, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cần nghiên cứu, tìm hiểu để nắm nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC; tổ chức thành lập và vận động quần chúng nhân dân tham gia đội dân phòng và xây dựng các phương án chữa cháy tại các khu dân cư; tổ liên gia PCCC tại các thôn, khu phố; tổ chức cho đội dân phòng tham gia thực tập giải quyết các tình huống giả định cháy; xây dựng cơ chế phối hợp với các lực

lượng, các cơ quan, đơn vị để phục vụ công tác chữa cháy như: giải quyết các tình huống cắt điện, cấp nước chữa cháy, cứu thương, giải tỏa ách tắc giao thông... Đối với các khu vực có nguồn nước tự nhiên, phải xây dựng các bển lấy nước, bể lấy nước để phục vụ công tác chữa cháy ở khu dân cư...

- Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; ngắt nguồn điện; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu (như bình chữa cháy xách tay, hòng nước chữa cháy vách tường, chăn chiên...) đồng thời gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH số điện thoại 114 và tích cực tổ chức chữa cháy.

Trên đây là tình hình trật tự xã hội trong tháng 02/2023, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân biết, nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết (*Số điện thoại trực ban Công an huyện 0259.3864529*). Thường xuyên theo dõi trang fanpage "*Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước*", chương trình an ninh, trật tự để cập nhật tình hình ANTT tại địa phương. /.

Nơi nhận:

- Phòng PV05 - Công an tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học;
- Ban Dân vận huyện ủy;
- Đài truyền thanh huyện;
- Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn;
- Trưởng CAH;
- Các đội nghiệp vụ;
- Công an các xã, thị trấn;
- Các mô hình tự quản trên địa bàn (*giao Công an xã, thị trấn chuyên*);
- Lưu: VT, XDPT.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



Thiếu tá Trương Thành Trung